

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.37 แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 30.35 - 30.45

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.37 อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 30.35 แนวโน้มอ่อนค่า จากดอลลาร์อ่อน ธปท.เข้าดูแลตลาด และนักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มขายทำกำไรสินทรัพย์ในไทย คาดกรอบวันนี้ 30.35 - 30.45

\*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.37 อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทอาจไม่ได้เคลื่อนไหวตามทิศทางสกุลเงินเอเชียมากนัก เนื่องจากยังมีการแทรกแซงของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่

พร้อมกันนี้นักลงทุนต่างชาติก็ขายทำกำไรสินทรัพย์ในไทยเพื่อไปลงทุนที่อื่นในเอเชีย ดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงได้อีกด้วย

คาดการณ์การเคลื่อนไหวค่าเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.35 - 30.45 บาท/ดอลลาร์

สำหรับภาพรวมตลาดการเงินสหรัฐในคืนที่ผ่านมายังคงอยู่ในโหมดเปิดรับความเสี่ยง (Risk on) ดัชนี S&P500 ปรับตัว +0.8% ทำสถิติใหม่ต่อเนื่อง หลังผลประกอบการของกลุ่มธนาคารอยู่ในเกณฑ์ดี

ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ก็ชี้ว่ากำลังซื้อและตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง ต่างจากฝั่งยุโรปที่ไม่ได้มีปัจจัยบวก ดัชนี Euro Stoxx 50 จึงปรับตัวขึ้นได้เพียง 0.14%

ภาพดังกล่าวผลักดันให้บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้น 4bps สวนทางกับยีลด์ญี่ปุ่น, เยอรมัน และอังกฤษที่ปรับตัวลง เงินดอลลาร์จึงแข็งค่าขึ้น ขณะที่เงินเยนอ่อนค่ามาที่ระดับ 110 เยนต่อดอลลาร์ ซึ่งจะหนุนภาพการลงทุนในหุ้นเอเชียวันนี้

ส่วนในสัปดาห์หน้าปัจจัยที่ต้องติดตามจะกลับมาเป็นการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในวันที่ 21 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที่ 23 และ World Economic Forum ที่กรุงดาวอส ช่วงวันที่ 20 ถึงวันที่ 24

ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็จะนำข้อตกลงการออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ขึ้นโหวตในสภาช่วงวันจันทร์ด้วย จึงมีความเป็นไปได้ที่ตลาดจะซื้อขายในกรอบแคบ และถ้าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว ก็อาจเห็นการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้น บอนด์ยีลด์และเงินเอเชีย ในระยะสั้น

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.32 วานนี้ 97.09

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,952.79 ล้านบาท

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 498.47 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 30.307 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้